

# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

## ฉบับวันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561

### บาทแข็งทุบส่งออก เอกชนร้องเงินหาย 3 แสนล.จ้ธปท.ช่วย

นางสาวกัญญาภักดิ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย(สภาผู้ส่งออก) หรือ สรท. กล่าวว่า ในปี 2560 การส่งออกเติบโต 10% ซึ่งเกินคาดการณ์ที่ประเมินไว้ โดยเป็นการเติบโตดีขึ้นมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน และในปี 2561 เชื่อว่าส่งออกจะดีต่อเนื่อง ขยายตัวที่ 5.5% ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ(จีดีพี)จะอยู่ในกรอบ 3.8-4%

ส่วนประเด็นค่าเงินบาท มองว่าในปีนี้มีโอกาสที่ค่าเงินบาทอาจจะแข็งค่าอีก ในอดีตเงินบาทเคยแข็งค่าถึง 28 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ดังนั้นสภาผู้ส่งออก เตรียมหารือกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ในวันที่ 12 มกราคม 2560 นี้ เพื่อทราบข้อมูลที่ชัดเจนว่าทิศทางค่าเงินบาทจะไปทิศทางไหน เนื่องจากที่ผ่านมาค่าเงินผันผวน ควบคุมยาก ทั้งนี้ในปี 2560 ค่าเงินบาทที่แข็งค่า ทำให้รายได้ของผู้ประกอบการส่งออกหายไปรวมกว่า 350,000 ล้านบาท

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธาน สรท. ระบุว่า ในส่วนของค่าเงินบาทที่แข็งค่ามีผลกระทบต่อ การส่งออกและเศรษฐกิจของไทย ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมของภาคการส่งออกควร อยู่ที่ 33-34 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ดังนั้นจึงขอเสนอให้ ธปท.มีมาตรการควบคุมการออกพันธบัตรระยะสั้น/มีมาตรการสกัดเงินไหลเข้าระยะสั้นเพื่อการเก็บกำไรค่าเงิน/สภาผู้ส่งออกอยากขอทราบรายงานเข้า-ออกของเงินแบบรายวัน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบสถานการณ์และความพร้อมรับมือ/และขอให้กระทรวงการคลัง พิจารณานำเงินสำรองของประเทศที่อยู่ในระดับสูงมาใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และโครงการลงทุนในอีอีซี เพื่อลดการกู้ยืมจากต่างประเทศ และลดกระแสเงินไหลเข้า

ส่วนผู้ประกอบการต้องศึกษาและบริหารจัดการโครงสร้างต้นทุนราคาสินค้า/มีการทำสัญญาซื้อขาย โดยระบุอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้า /พร้อมกันความเสี่ยงทุกครั้งที่มีการซื้อขายหรือทำประกันล่วงหน้า/ใช้เงินสกุลท้องถิ่นเข้าไปลงทุนทำธุรกิจ/หาแหล่งนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศที่ค่าเงินอ่อนค่า/และนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตจากต่างประเทศ

นายคงฤทธิ จันทริก ผู้อำนวยการบริหาร สรท. ให้ข้อมูลว่า ค่าเงิน เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด โดยอัตราแลกเปลี่ยนในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นประมาณ 1 บาท ทำให้มูลค่าเงินค่าหายไป 230,000 ล้านบาท ส่งผลกระทบต่อ การส่งออก และมีผลกระทบต่อเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจหายไป 791,200 ล้านบาท หรือ 5% ของจีดีพี ซึ่งเป็นคำตอบของเศรษฐกิจไทยที่ตอบได้ดีว่าทำไมส่งออกดี แต่เศรษฐกิจไทยไม่ดีตาม ดังนั้นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และธปท. ต้องให้ความสนใจกับเรื่องของค่าเงินเป็นพิเศษ ซึ่งการประกันความเสี่ยงค่าเงินอาจยังไม่เพียงพอ

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ค่าเงินบาทอยู่ที่ประมาณ 32.204 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แข็งค่าขึ้น 10.33% ตั้งแต่ต้นปี 2560 ที่ผ่านมา และเป็นการแข็งค่าขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีก่อน แข็งค่าสุดในรอบ 39 เดือน

# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

## ฉบับวันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561



สรท. แจง บาทแข็ง จุดเริ่มต้นเงินหายจากระบบเกือบ 8 แสนล้านบาท สรท. ยืนยันบาทแข็ง ปัจจัยเสี่ยงส่งออก ระบุตั้งแต่ต้นปี แข็งค่าขึ้นแล้ว 1 บาท ทำมูลค่าส่งออกหาย 2.3 แสนล้านบาท จุดรายได้ประเทศหาย 7.91 แสนล้านบาท หรือ 5% ของจีดีพี

วันที่ 9 ม.ค.61 นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยถึง สถานการณ์ค่าเงินบาทว่า เมื่อวันที่ 8 ม.ค.61 อยู่ที่ 32.20 บาท/เหรียญสหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นแล้วกว่า 8% นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา และเป็นการแข็งค่าสูงสุดในรอบ 39 เดือน นับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตาใกล้ชิด เพราะในช่วง 2 สัปดาห์ของปีนี้ ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาแล้วประมาณ 1 บาท ทำให้มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทหายไปแล้ว 230,000 ล้านบาท และมีผลทำให้เม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจหายไปประมาณ 791,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี)

ขณะที่ ค่าเงินบาทในปี 60 จนถึงปัจจุบัน แข็งค่าขึ้นไปแล้ว 3.4 บาท/เหรียญ โดยแข็งค่าขึ้นจากระดับ 36.07 บาท/เหรียญ มาอยู่ที่ 32.67 บาท/เหรียญ ซึ่งผันผวนสูงมาก ทำให้แม้ว่าผู้ส่งออกได้ทำประกันความเสี่ยงค่าเงินไว้แล้ว แต่ก็ยังทำได้ยาก เพราะแข็งค่าขึ้นเร็วและแรง

น.ส.กัญญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธาน สรท. กล่าวว่า ในวันที่ 12 ม.ค.นี้ สรท. จะเข้าพบผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อหารือและรับทราบข้อมูลสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนที่ชัดเจนว่าจะมีมาตรการใดมาช่วยหรือไม่ และจะปล่อยให้เงินไหลเข้าไทยเรื่อยๆ ถึงเมื่อไร รวมทั้งจะมีมาตรการทำให้ค่าเงินบาทอ่อน หรือบาทแข็ง เพราะในฐานะผู้ส่งออก การที่ค่าเงินผันผวน ทำให้กำหนดราคาขายสินค้าไม่ถูก

สำหรับค่าเงินบาทมีโอกาสแข็งค่าขึ้นไปแตะที่ 31 บาท/เหรียญ ได้ เพราะปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยเพิ่ม ทำให้มีเงินต่างประเทศไหลเข้ามาเพิ่มขึ้น ผู้ส่งออกมองว่า ค่าเงินบาทที่เหมาะสมต่อการส่งออก ควรอยู่ที่ 33-34 บาท/เหรียญ เพื่อให้มูลค่าการส่งออกโตได้ 5.5% โดยที่ไม่กระทบต่อจีดีพี

อย่างไรก็ตาม สรท.ต้องการเสนอให้ ธปท. ออกมาตรการที่แรงขึ้น ไม่ใช่แค่ออกมาให้กลัวเท่านั้น โดยเสนอให้ออกมาตรการควบคุมการออกพันธบัตรระยะสั้น มาตรการสกัดเงินไหลเข้าระยะสั้นเพื่อการเก็งกำไร เพื่อลดการกู้เงินต่างประเทศ และลดกระแสเงินไหลเข้า

## กกร. แจง เห็นด้วยกับนโยบายขึ้นค่าแรง แต่ไม่ควรเท่ากันทั่วประเทศ



**กกร. ยืนยัน เห็นด้วยกับนโยบายขึ้นค่าแรง แต่ไม่ควรเท่ากันทั่วประเทศ และไม่ควรงูงเกินไป โยน คณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดพิจารณา ลั่นขึ้นสูงเกินไป เอสเอ็มอีรอดตาย หลังมีปัจจัยเสี่ยงรอบเทียบ ทั้งราคาน้ำมันสูง บาทแข็ง**

วันที่ 9 ม.ค.61 นายกลิ่นท์ สารสิน ประธานสภา

หอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ม.ค.61 กกร. ได้ทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงความกังวลของภาคเอกชน รวมทั้งเสนอการปรับขึ้นอัตราค่าจ้าง หลังจากมีกระแสข่าวว่า รัฐบาลจะปรับขึ้นค่าแรงอีกวันละ 2-15 บาท ระบุว่า กกร. เห็นด้วยกับการปรับขึ้นค่าแรง แต่ไม่ควรปรับขึ้นเท่ากันทั่วประเทศ และสูงเกินไป ควรให้คณะอนุกรรมการค่าจ้างแรงงานในแต่ละจังหวัด ซึ่งมีตัวแทนทั้งฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พิจารณาอัตราที่เหมาะสม

นอกจากนี้ จากปัจจัยอื่น โดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งแข็งค่าขึ้นมาก ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก มีแนวโน้มสูงขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยที่จะกระทบต่อการส่งออก และศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ และหากมีปรับขึ้นค่าแรงเพิ่มอีก จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก สำหรับสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการและแรงงาน คือ การฝึกทักษะของแรงงาน เพื่อให้มีค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผู้ประกอบการยังคงสนับสนุนนโยบายรัฐ แต่การปรับขึ้นอัตราค่าจ้าง ก็ต้องการให้กลุ่มธุรกิจ คณะอนุกรรมการจังหวัด หรือกันเองเพื่อให้ได้อัตราค่าจ้างที่เหมาะสม ซึ่งมีข้อมูลพร้อมอยู่แล้ว เพราะต้องยอมรับว่าแรงงานไม่ได้มีเพียงภาคการผลิต 14.79 ล้านคนเท่านั้น แต่รวมไปถึงภาคเกษตร 12.05 ล้านคน ภาคบริการ และการค้า 10.88 ล้านคน และยังมีในกลุ่มภาคราชการ ลูกจ้างอีกด้วย โดยแต่ละกลุ่มมีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หากมีการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างแรงงาน

อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นค่าจ้าง ต้องพิจารณาค่าครองชีพ ศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการด้วย ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการฟื้นตัว และยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามอีก โดยเฉพาะค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นกว่า 10% ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับขึ้นมาอยู่ที่ 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นปัจจัยต่อการแข่งขันและการส่งออก โดยเฉพาะ เอสเอ็มอีจะได้รับผลกระทบอย่างมาก